



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
30 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 30 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,305 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,214,712 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,070 ราย รักษาหายสะสม 2,159,443 ราย ยังรักษาอยู่ 33,639 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย เสียชีวิตสะสม 21,630 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 284,846,889 ราย เสียชีวิต 5,438,068 ราย รักษาหาย 252,392,042 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO ย้ำ โอมิครอนเสี่ยงลดระบบสาธารณสุขล้มเหลวทั่วโลกติดโควิดเพิ่มกว่า 6.5 ล้านคนช่วง7วันที่ผ่านมา **สหรัฐ** รายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯทำลายสถิติสูงสุด หลังพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 512,553 คน **อังกฤษ** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันสูงสุด เป็นประวัติการณ์ **เนเธอร์แลนด์** พบโอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศ **ฝรั่งเศส** พบผู้ป่วยติดเชื้อ 179,807 รายในวันเดียว **เยอรมนี** กระชับมาตรการโควิด 19 ทั่วประเทศก่อนขึ้นปีใหม่ **อิสราเอล** ทดลองฉีดวัคซีนโดสที่ 4 **อินเดีย** พบผู้ป่วยโควิด 19 สะสมเกินกว่า 34.8 ล้านราย **จีน** ส่งวัคซีนให้ไต้หวันกว่า 12 ล้านโดส **เมียนมา** พบผู้ป่วยโอมิครอน 4 รายแรกของประเทศ **อินโดนีเซีย** ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอนในชุมชนรายแรกของประเทศ **ญี่ปุ่น** ติดโควิดรายใหม่กว่า 500 ราย ครั้งแรกในรอบกว่า 2 เดือน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. เชื้อโควิดโอมิครอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน สยามรัฐ, ประชาชาติ, nointv, infoquest, changmainews, newtv, bangkokinsight, ไอเอ็นเอ็น, TNN, ThaiPBS สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย, สวท., ทีวีทุกช่อง.)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสะสมจำนวน 740 ราย ใน 33 จังหวัด แยกเป็น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 489 ราย ติดเชื้อในประเทศ 251 ราย หรือพบโอมิครอนในสัดส่วนประมาณ 8-9% โดยขณะนี้พบการแพร่ระบาดในทุกเขตสุขภาพ ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 2 ที่ยังไม่พบ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก โดยพบมากสุดในกทม. ซึ่งมาจากการตรวจหาเชื้อของกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และต้องกักตัวที่สุวรรณภูมิ รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 11

- อธิบดีกรมควบคุมโรค ยกคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ ให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ เนื่องจากเคสนี้พบการติดเชื้อไปกว่า 200 คน ไปในพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งหมด และไปภาคเหนือบางจังหวัด ส่วนอีกคลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์นักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เมื่อ 24 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อ 52 ราย ทั้งนี้ สาเหตุการติดเชื้อ มาจากพฤติกรรมมารพบปะที่ไปสังสรรค์ในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท ณะปีใหม่ 65 งดเช็กอินร้านดัง คนแน่น อากาศอับ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (topnews,)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์ว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อยืนยัน 3 คน ซึ่งมีประวัติฉีดวัคซีน mRNA ครบ 3 เข็มแล้วแต่ยังติดเชื้อโอมิครอน และการติดเชื้อของคนในกรุงเทพฯ ขณะนี้น้อยอย่างน้อย 20% เกิดจากโอมิครอน และไม่สามารถไว้วางใจได้จากอาการหรือประวัติเสี่ยงหรือประวัติการรับวัคซีนครบ หมายความว่าอาการระบดลามไปถึงวงสี่แล้ว คือไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเราได้รับเชื้อมาอย่างไร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (topnews,)

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แนะนำความรู้ยารักษาโควิด "โซโทริเวมบ" ของอังกฤษ รักษาโควิดได้ทุกสายพันธุ์ ด้านโอมิครอนได้ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ชั้นเล็กน้อยถึงปานกลาง แนะนำให้ใช้ยาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดหรือภายใน 5 วันหลังเริ่มมีอาการป่วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ มติชน สยามกีฬา )

- FDA ยืนยันว่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจนเทสต์ หรือ ATK มีโอกาสสูงที่จะแสดงผลเป็นลบ เมื่อนำมาใช้ตรวจสายพันธุ์โอมิครอน แต่เอพีดีเอยังคงอนุมัติการใช้งานชุดตรวจเอทีเค และขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้ชุดตรวจต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ก็อาจตรวจ 2 รอบภายในวันเดียวกัน แต่ถ้าอยากให้มั่นใจก็ควรเข้ารับการตรวจแบบ PCR ขณะที่องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์ว่า เชื้อโอมิครอนแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 2-3 วัน และทำให้อัตราการติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง

#### 2. มาตรการควบคุมป้องกันโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, tnnthailand, posttoday)

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

- นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที ย้ำให้ผู้ซบซึ่รยนต์ ยานพาหนะต่างๆ เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP หลังเดินทางกลับในช่วงปีใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนให้ WFH เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อสังเกตอาการ

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า หลังปีใหม่ขอให้หน่วยงานภาครัฐเน้นมาตรการ WFH เป็นเวลา 14 วัน ช่วง 1-14 ม.ค.65 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน,)

- เลขาธิการ สปสช. ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 หลังปีใหม่ เพื่อการดูแลผู้ป่วยทำ HI และ CI หากพบผู้ติดเชื้อ โดยเตรียมความพร้อมคอลเซ็นเตอร์ 3,000 คู่สาย มีผู้รับสายประมาณ 500 คน และเตรียมคนรับสายไว้เพิ่มทุกภาคของประเทศ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทั้งหมด จะต้องมีกรติดต่อกลับไปภายใน 6 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังสามารถติดต่อผ่านไลน์บัญชีทางการที่ @nhso ได้ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, amarintv.mcot)

- ปลัด สธ. กล่าวถึงการท่าอากาศยานในช่วงหลังปีใหม่ว่า จะพบผู้ติดเชื้อสูงสุดถึงวันละ 30,000 ราย หากพบการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปีใหม่อันจำนวนมาก เป็นการคาดการณ์กรณีที่ไม่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งผ่านมาประชาชนร่วมมือดีมาก ทำให้สถานการณ์ติดเชื้อจริงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขอให้ทุกคนร่วมกันป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา ควบคู่ COVID Free Setting ช่วยลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ และรับวัคซีนตามที่กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ)

- ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการเข้มข้น ป้องกันโควิด-19 ระบาด หากพบการจัดงานปีใหม่ที่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรค ให้อยู่ติพื้นที่ พร้อมสั่งเร่งรัดฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามรัฐ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (springnews,)

- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ออกประกาศกทม. เพื่อสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ประกอบการปิดสถานบันเทิงต่อเนื่องไปอีก จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ได้กำหนดให้สถานที่กิจการหรือกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่

### 3. การฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด)

- โฆษก ศบค.ระบุกลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเพียง 75.1% จังหวัดที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังได้วัคซีนไม่ถึง 50% ได้แก่ ปัตตานี นครนายก ราชบุรี กาญจนบุรี และมี 28 จังหวัดที่กลุ่มผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเพียง 60-69% ส่วนจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งยังไม่ถึง 60% ของประชากรทั้งจังหวัด มี 38 จังหวัด ถือว่ามีการฉีดน้อยมาก เน้นย้ำให้ไปฉีดวัคซีน วัคซีนช่วยได้ ทำให้ความรุนแรงน้อยลงและเสียชีวิตลดน้อยลง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ch7,mcot สวท.,)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องฉีดบูสเตอร์โดส ขอให้เข้ารับวัคซีน ทั้งนี้พบว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงอีกราว 10% ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จึงขอให้ญาติพี่น้องพาไปรับวัคซีน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ส่วนการรับวัคซีนในเด็กเล็ก 5-11 ปี ที่จะเริ่มในปี 65 นั้น ขอให้ผู้ปกครองคลายกังวล เนื่องจากการรับวัคซีนเป็นเรื่องของความสมัครใจ และจากข้อมูลต่างประเทศพบว่า การฉีดวัคซีนยังไม่พบความรุนแรงในเด็ก จึงอยากเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเร่งมารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค หลังจากนี้ ศบค. จะลด Test and go เรามีมาตรการให้ตรวจ RT-PCR เพิ่มจาก 1 เป็น 2 ครั้ง ดังนั้นจะเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาจากอัตราการตรวจได้จาก T&G อยู่ที่ 0.08% เป็น 0.29% ที่เพิ่มขึ้นมา 3.6 เท่า จากการจำลองสถานการณ์ น่าจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนมากขึ้น แต่เราพยายามลดให้น้อยที่สุด ซึ่งหลังปีใหม่คงต้องมีมาตรการต่างๆ เสริมออกมา ซึ่งจะมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (pptvhd36,)

- มีคนกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว เช่น สาวออฟฟิศคนหนึ่ง ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง แพทย์ประจำตัวไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีน ขณะเดียวกันยังต้องออกจากบ้านไปทำงาน ทำให้ต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ ยิ่งล่าสุดสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มระบาด ยิ่งทำให้กังวลมาก เพราะโรคที่เป็นอยู่จะมีฝีที่ปอดอยู่แล้ว หากติดเชื้อโควิดอาจทำให้อาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

### 4. หน้ากากผ้าป้องกันโอมิครอนได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs, amarintv.สำนักข่าวไทย, สวท., สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า หน้ากากผ้ายังสามารถป้องกันโอมิครอนได้ เพราะโอมิครอนยังมากับสารคัดหลั่ง ไม่ต่างจากสายพันธุ์เดลตา อัลฟา และเบตา โอมิครอนไม่ได้ตัวเล็กลง ไม่ได้เหาะแยกตัวออกมาได้ มันยังมาสารคัดหลั่งเป็นโมเลกุลใหญ่ ๆ ราว 5-6 ไมครอน สำหรับหน้ากากผ้าที่แนะนำให้ใช้คือ หน้ากากผ้ามีสลิน เพราะมีจำนวนชั้นพอสมควรใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การป้องกัน สามารถกันละอองน้ำ เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น และใช้งานได้หลายครั้งและสิ่งสำคัญของการใช้หน้ากากทุกชนิด คือ ต้องใส่ให้ถูกวิธี ให้แนบชิดกับใบหน้า ไม่ใส่ไว้ได้ค้าง</p> <p><b>5. คลัสเตอร์การระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เดลินิวส์ มติชน,สยามรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแบริฟิก js100, 77kaoded กรมประชาสัมพันธ์ topnews)</p> <p>-<b>พิจิตร มุกดาหาร สระแก้ว</b> ยืนยันพบผู้ป่วยโอมิครอนรายแรก <b>นครราชสีมา</b> พบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอน 2 คน มาจากอังกฤษ <b>ภูเก็ต</b> พบ นทท.ติดเชื้อ 'โอมิครอน' 92 ราย ส่งกักตัวรักษาแล้ว <b>นครพนม</b> ยืนยันผลตรวจพบผู้ป่วยโควิด สายพันธุ์โอมิครอน 4 ราย <b>กาฬสินธุ์</b> พบผู้ป่วยเชื่อมโยงคลัสเตอร์สามมิตรจากเบลเยียม 197 ราย คาดว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอมิครอนเกือบทั้งหมด</p>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งมอบภารกิจให้แก่ ศปก.ศบค.เพื่อให้โครงสร้างดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews,ทีวีช่อง 5)</p> <p>- ปลัด สธ. ทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ขอให้ความคุ้มครองกำกับบริการขนส่งสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting โดยเน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ทุก 1-2 ชม. โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถปรับอากาศ หากใช้เวลาเกิน 4 ชม. ขอความร่วมมือประชาชนตรวจ ATK ก่อนเดินทาง และมีการพักรถเพื่อระบายอากาศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย แถลงทำบุญปีใหม่วิถีไทย ลดเสี่ยง โควิด ห่วงสวดมนต์ข้ามปี แก้ปีชง ทำโควิดแพร่ เน้นทำความสะอาดสิ่งของใช้ร่วมกัน หนังสือสวดมนต์ เบาะรองนั่ง ปากกา เพราะเชื่อว่านอกจากเดินทางท่องเที่ยวแล้ว กิจกรรมทำบุญก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมฮิตช่วงปีใหม่ พร้อมย้ำสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ amarintv.)</p> <p>-โรงพยาบาลราชวิถี ขยายเวลาเปิด Walk in ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 2 และ 3 วันละ 200 คน หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด เริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 4 -28 ม.ค. 2565 (ยกเว้นวันที่ 20 -21 ม.ค. 65 และวันหยุดราชการ) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในการรับบริการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผู้จัดการ.)</p> <p>-โมเดอร์นา เตรียมส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เพิ่มเติมจำนวน 3.7 ล้านโดส แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายใน ม.ค. 65 ซึ่งทำให้อัตรารวมทั้งสิ้น 5.6 ล้านโดส ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ลดอุบัติเหตุปีใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, bangkokbiznews, acnews, thebangkokinsight, mcot)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดี กรม สบส. เผย ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65) สธ.ได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ 2565 ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยดึง อสม. เข้าร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำแนวทางการประเมิน และคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการเมามาสุรา ถ่ายทอดให้เครือข่าย อสม.ที่มีจำนวนกว่า 1.05 ล้านคน ทั่วประเทศได้นำไปใช้ปฏิบัติ ณ ด้านชุมชน</p> <p>ด้าน นายภา กัญชพันธ์งานที่เกี่ยวข้องเดินทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นต้นตั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติเหตุอื่นๆ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ภายใต "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"</p> <p>ขณะที่กรุงเทพฯ โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง "คนไทยกับการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่" พบว่า เรื่องที่กังวลมากที่สุดที่อาจทำให้เกิดการระบาดโควิด 19 คือ การเฉลิมฉลองปีใหม่ สังสรรค์ ตามผับ บาร์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมาคือ การประมาท ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ของผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 72.1 การจัดงานเคาต์ดาวน์ตามสถานที่ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 71.1 ภาครัฐไม่ดูแลอย่างเข้มงวดตามมาตรการของ ศบค. คิดเป็นร้อยละ 70.3 และการรวมตัว กินเลี้ยง สังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 66.4</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา/ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพิ่มความระมัดระวังในการจับซื้อ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ขับโดยเด็ดขาด รวมถึงงดรวมกลุ่ม และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19</p>	
<p><b>โรคไข้หัด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7, THE STANDARD, thailandplus, bangkokbiznews, Chiangmainews)          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนให้ระมัดระวังเรื่องการกินอาหารในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะการทำอาหารกินเองในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนๆ หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หัด และอาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ แนะนำปรุงอาหารสดใหม่ทำให้สุกด้วยความร้อน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ สกู๊ปพิเศษ)          - ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี เผยงานวิจัยจากคณะนักวิจัย สหรัฐอเมริกาที่บ่งถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ "บุหรีไฟฟ้า" พบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรีไฟฟ้าเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรีไฟฟ้า 2.4 เท่า และจากรายงานหนึ่งของประเทศออสเตรเลียเผยพบว่า คนที่สูบบุหรีวันละ 1 ซอง มีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพิ่มขึ้น 40% ซึ่งรายงานถึงอันตรายของบุหรีไฟฟ้าต่อสุขภาพ ทั้งโรคปอดและโรคหัวใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา องค์การอนามัยโลก จึงไม่เคยบอกว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรีธรรมดา และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ยังไม่เป็นที่ทราบกัน เนื่องจากบุหรีไฟฟ้าเพิ่งแพร่หลายมาประมาณ 10 กว่าปีมานี้เอง</p>	
<p><b>คืบหน้าดำเนินคดีหมอล่อมคลินิกพิมรี่พาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)          - ความคืบหน้าการดำเนินคดี น.ส.อาลินดา ธนาทรัพย์วรกิจ หมอล่อมที่นำเอกสารของ พญ.ปิยนุช รัตนโกเศศ หรือหมอยก มาสมัครที่คลินิกอัสคิวิท์คลินิกของพิมรี่พาย ว่า ขณะนี้คดีต่อหมอยกได้แล้ว โดยจะมอบอำนาจญาติหรือทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์ เมื่อเสร็จสิ้นจะเรียกตัว น.ส.อาลินดา มาแจ้งข้อหาต่อไป ส่วนเรื่อง อัส คิวิท์ คลินิก ที่ผ่านมา สบส. สั่งปิด 30 วัน คาดหลังปีใหม่อาจจะมีการแจ้งความเพิ่มเติม</p>	
<p><b>ตรวจสอบกล่องสุ่มพิมรี่พาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์          - นายรัชพล ศิริสาคร ร้อง ปคบ. ตรวจสอบพิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ เอาผิด 10 ข้อหาขายกล่องสุ่ม อ้างผู้เสียหาย 3 ราย ไม่ได้สินค้าคุณภาพ ทั้งหมดอายุ-ไม่มีอาการแสบตมปิดแสดงภาษี จ่อเอาผิด 10 ข้อหา 1.จำหน่ายเครื่องสำอางไม่ได้จัดแจ้ง 2.จำหน่ายเครื่องสำอางไม่มีฉลาก 3.จำหน่ายเครื่องสำอางหมดอายุ ความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง 4.จำหน่ายอาหารหมดอายุ 5.จำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร 6.จำหน่ายสินค้าควบคุมไม่มีฉลาก ความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 7.ช่วยขายของหนีภาษี ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร 8.ฉ้อโกงประชาชน 9.ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ 10.ความผิดปกการเงิน เจ้าหน้าที่จึงรับเรื่องไว้ตรวจสอบต่อไป</p>	
<p><b>จับบุหรีเร่งหาสาเหตุป่วยท้องเสียหมู่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ch7, tnnthailand, mcot, INN)          -นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อารณณ์ นพ.สสจ.จับบุหรี แจง กรณีพบผู้ป่วยมีอาการท้องเสียพร้อมกันเป็นจำนวนมากจนเกิดวิกฤตเตียงเต็มทุก รพ.ในอ.เมืองจับบุหรี สาเหตุหลักเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงหน้าหนาว น้ำดื่ม น้ำแข็ง และอาหารทะเล โดยพบผู้ป่วยท้องเสียได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มนักท่องเที่ยว ยืนยัน รพ. ยังมีเตียงว่าง มอบหมายทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สอบสวนโรคจากผู้ป่วย ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนจากโรงงานน้ำแข็ง และน้ำดื่ม ภายในจังหวัดทั้งหมด โดยจะใช้เวลาตรวจสอบและทราบผลประมาณ 3 วัน</p>	
<p><b>หลอกขายยานอนหลับ-ยาปลุกเช็กซ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ch7, pimthai)          -บก.ปคบ. แล่งจับกุมผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์ขายยานอนหลับ ยาปลุกเช็กซ์ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยผิดกฎหมาย 4 เว็บไซต์ คือ <a href="https://medium.com/@myloved1230">https://medium.com/@myloved1230</a>, <a href="https://www.ขายยานอนหลับ.com">https://www.ขายยานอนหลับ.com</a>, <a href="https://yazeedzaa.com">https://yazeedzaa.com</a> และ <a href="https://yasexonline.com">https://yasexonline.com</a> พบการจัดส่งยาที่มีได้มีสรรพคุณตามที่โฆษณา เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้เมารถ หรือน้ำเป่าที่อยู่ในขวดยาที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่สั่งซื้อ ยึดของกลางมือถือ 17 เครื่อง ซิมการ์ด 500 หมายเลข ยาแก้แพ้ และอุปกรณ์เช็กซ์ทอย โดยขอหมายจับศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีต่อไป</p>	